

Số: /TB-UBND

Long Biên, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng BCD An toàn thực phẩm quận tại cuộc họp giao ban BCD An toàn thực phẩm, BCD công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu quận Long Biên 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 16/7/2024, UBND quận đã tổ chức họp giao ban BCD An toàn thực phẩm, BCD công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu quận Long Biên nhằm đánh giá kết quả công tác đảm bảo An toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trong 6 tháng đầu năm 2024; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm quận Long Biên đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Phó Chủ tịch UBND quận, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động quận; Trưởng các phòng Y tế, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận, Phó phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, đại diện Công an quận, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y quận và Chủ tịch UBND 14 phường.

Sau khi nghe cơ quan thường trực các BCD báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm quận kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá về kết quả công tác đảm bảo ATTP và phòng chống dịch:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND - BCD Quận đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATTP (tập trung vào công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm; kiểm tra, xử lý vi phạm; triển khai các mô hình điểm) và phòng, chống dịch bệnh (tập trung vào phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, ho gà...); kết quả trên địa bàn quận không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn, tình hình dịch bệnh chưa có diễn biến bất thường. Tuy nhiên luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ATTP đặc biệt ở các hàng rong bán thực phẩm tại các chợ, khu vực xung quanh trường học do khó khăn trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm; nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết lây lan do có muỗi truyền bệnh lưu hành ở địa bàn nhiều phường cùng với thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều; nguy cơ phát sinh các ca bệnh truyền nhiễm có trong chương trình tiêm chủng mở rộng (như bạch hầu, ho gà) do tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở trẻ em chưa cao.

2. Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, loại bỏ dần những nguy cơ tiềm ẩn gây phát sinh ổ dịch và mất an toàn thực phẩm trên địa bàn quận, trong thời gian tới cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

2.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh:

- BCD quận, phường chỉ đạo tiếp tục tăng cường chủ động triển khai kế hoạch, phương án phòng chống dịch bệnh năm 2024, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và dự báo được diễn biến nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn.

- Yêu cầu ngành Y tế quận (Trung tâm Y tế phối hợp Phòng Y tế) chủ động, tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các phường triển khai các biện pháp dự phòng phòng chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm mùa hè nói chung trên địa bàn quận; đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy - coi đây là biện pháp chủ yếu để thực hiện. Trong tuyên truyền cần nêu rõ quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường, gia đình, cộng đồng và từng người dân trong phòng chống dịch bệnh.

- Giao UBND các phường:

+ Triển khai nghiêm túc các chiến dịch vệ sinh môi trường, loại trừ ổ bọ gậy trên địa bàn phường và đảm bảo duy trì thường xuyên, hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy hàng tuần.

+ Tổ chức rà soát, kiện toàn các lực lượng: Đội đáp ứng nhanh, các Tổ xung kích, Tổ giám sát phòng chống dịch Sốt xuất huyết tại các phường.

+ Chỉ đạo Đài truyền thanh phường, các Tổ dân phố và đề nghị UBMTTQ và các hội, đoàn thể phường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới mỗi thành viên, hội viên, gia đình thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (diệt lăng quăng/bọ gậy tại gia đình hàng tuần).

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch quận tham mưu UBND quận bố trí nguồn kinh phí; hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế xây dựng dự toán kinh phí bổ sung để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận theo đúng quy định.

2.2. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm:

- *Về công tác kiện toàn BCD các phường:* Giao UBND các phường tổ chức rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo ATTP do đồng chí Chủ tịch UBND phường là Trưởng ban theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. ***Hoàn thành trước ngày 25/7/2024.***

- *Về công tác thông tin tuyên truyền:* Giao phòng Y tế tham mưu nội dung tuyên truyền; phối hợp Trung tâm Y tế, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các phường và các đơn vị liên quan tăng cường triển khai các hình thức tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ATTP trên mạng xã hội; xây dựng và duy trì chuyên trang về phòng chống dịch, đảm bảo ATTP trên Cổng thông tin điện tử quận, liên kết với trang thông tin điện tử các phường; khai thác, sử dụng các ứng dụng iHanoi, eTax Mobile, VneID để cập nhật tới người dân các thông tin cảnh báo về dịch bệnh và ATTP.

- *Về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm:* Giao các cơ quan thường trực (phòng Y tế, Kinh tế) và UBND các phường tăng cường tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành quận, phường về đảm bảo ATTP trên địa bàn, trong đó: tập trung với các

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao, các cơ sở có biểu hiện vi phạm và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Về công tác kiểm soát ATTP, truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các địa bàn trọng điểm: theo đó, xây dựng kế hoạch chuyên đề về kiểm soát hàng quán, hoạt động bán hàng rong tại khu vực công trường học trên địa bàn quận, nhiệm vụ cụ thể:

+ Giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch chuyên đề, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các phường.

+ Giao UBND các phường chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các hoạt động bán hàng (chú ý về nguồn gốc, chất lượng thực phẩm), đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực công trường học; chỉ cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo quy định hoạt động, kiên quyết xử lý hoạt động bán hàng rong, các cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và thông báo công khai để cảnh báo tới người dân.

+ Giao phòng Giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường học phối hợp giám sát, cung cấp thông tin, hình ảnh của cơ sở vi phạm tới UBND phường, cơ quan thường trực để kiểm tra, xử lý vi phạm.

- Về đảm bảo ATTP trong các trường học:

+ Giao phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, đánh giá hồ sơ năng lực đảm bảo ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm, đăng ký cung cấp thực phẩm, dịch vụ chế biến suất ăn/căng tin ăn uống tại trường học; báo cáo kết quả đánh giá với lãnh đạo UBND quận và thông báo công khai tới các trường học **trước ngày 20/8/2024** để làm cơ sở cho các nhà trường lựa chọn ký hợp đồng trong năm học 2024-2025.

+ Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường thực hiện: (1) Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm đưa vào trường học, sử dụng cho học sinh, giáo viên trong các buổi liên hoan, dã ngoại,... (2) Rà soát điều kiện ATTP hiện có tại trường, ưu tiên tổ chức nấu ăn tại trường nếu có đủ điều kiện. Trong trường hợp không tổ chức nấu tại trường phải mua suất ăn sẵn thì ưu tiên mua suất ăn của các cơ sở chế biến suất ăn sẵn hoạt động trên địa bàn quận có đủ điều kiện ATTP theo quy định (*nhằm đảm bảo giảm thiểu các nguy cơ mất ATTP trong thời gian bảo quản suất ăn từ khi chế biến xong đến khi học sinh ăn*). (3) Hiệu trưởng các nhà trường chủ động lựa chọn hình thức tổ chức ăn bán trú; lựa chọn ký hợp đồng với cơ sở cung cấp thực phẩm, dịch vụ chế biến suất ăn tại trường, dịch vụ căng tin ăn uống tại trường đã được thẩm định đủ điều kiện ATTP; chú ý chỉ lựa chọn một đơn vị cung cấp nguyên liệu thực phẩm và dịch vụ chế biến tại trường để đảm bảo dễ truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi có sự cố ATTP xảy ra.

+ Giao phòng Y tế phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo quận hướng dẫn, giám sát các trường học thực hiện các nội dung trên.

- Tiếp tục triển khai các mô hình điểm về ATTP trong chế biến, kinh doanh thực phẩm gắn với thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của quận “**Năm hành động vì cảnh quan, môi trường đô thị và chuyển đổi số**”, trong đó tập trung vào các nội dung:

+ Đối với mô hình “*Chợ văn minh thương mại, an toàn thực phẩm*”: Giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường triển khai các giải pháp phân đấu hoàn thành chỉ tiêu 18 chợ được công nhận Chợ văn minh thương mại, ATTP trong năm 2024 (*Chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV*).

+ Đối với mô hình “*Tuyến phố ATTP có kiểm soát*”: Yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên Tuyến phố ATTP có kiểm soát và tại các khu vực công trường học thực hiện số hóa thông tin bằng mã QR code và công khai đến khách hàng để truy xuất thông tin của cơ sở kinh doanh và nguồn gốc thực phẩm. Giao UBND các phường tiếp tục triển khai đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố theo hướng dẫn của phòng Y tế; phòng Kinh tế hướng dẫn các phường triển khai đối với các cơ sở thuộc lĩnh vực Công thương và Nông nghiệp.

+ Xây dựng bản đồ số hóa các cơ sở SXKD: Giao phòng Kinh tế, Y tế, Tài chính và Kế hoạch phối hợp với Chi cục Thuế Long Biên và các đơn vị liên quan xây dựng bản đồ số hóa các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận để phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý và cung cấp thông tin tới khách hàng.

- *Đối với kiến nghị về thi đua, khen thưởng*: Giao phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các phường rà soát, đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua theo kế hoạch đã xây dựng.

3. Giao Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp phòng Y tế tổ chức thực hiện đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, nhân lực và các nội dung liên quan tại Trung tâm Y tế quận và các Trạm Y tế phường trước khi bàn giao từ Sở Y tế Hà Nội về UBND quận quản lý. **Tổng hợp báo cáo UBND quận trước ngày 30/7/2024.**

Thừa lệnh Chủ tịch UBND quận, Văn phòng HĐND&UBND quận thông báo nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận để các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường và các nhà trường liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT QU, HĐND quận;
- Chủ tịch UBND quận;
- Các PCT UBND quận;
- Các đơn vị dự họp (đề p/h và t/h);
- Lưu: VT, VP (01).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Quang Toàn